

KẾ HOẠCH
Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019

Thực hiện kế hoạch số 23/KH-SLĐTBXH ngày 30/01/2019 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Sơn La về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019. Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh Sơn La xây dựng Kế hoạch cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật của công chức, viên chức, người lao động về tầm quan trọng của công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, từng bước đưa công tác này vào nề nếp, góp phần tích cực vào công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội.

Xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật của Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh Sơn La, kiến nghị thực hiện các giải pháp đảm bảo cho pháp luật được thi hành nghiêm minh, thống nhất, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

2. Yêu cầu

Thực hiện đầy đủ các nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật được quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ; Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp và Thông tư số 10/2015/TT-BTP ngày 31/8/2015 của Bộ Tư pháp.

Việc theo dõi thi hành pháp luật được xác định cụ thể nội dung công việc, thời gian hoàn thành và trách nhiệm trong triển khai thực hiện công việc được giao. Phát huy tính chủ động cơ quan và cá nhân trong quá trình thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật.

Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan và cá nhân trong quá trình theo dõi thi hành pháp luật; không trùng lặp, chồng chéo với các hoạt động thuộc phạm vi lĩnh vực được giao đã được pháp luật quy định.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Lĩnh vực trọng tâm theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Cơ sở

1.1. Phạm vi lĩnh vực theo dõi

Theo dõi thi hành pháp luật trong phạm vi Quản lý về lĩnh vực công tác cai nghiện phục hồi; Quản lý về lĩnh vực dạy nghề.

1.2. Nội dung theo dõi thi hành pháp luật

Phạm vi theo dõi tình hình thi hành pháp luật tập trung các lĩnh vực sau:

- Quản lý về lĩnh vực công tác cai nghiện phục hồi: trong việc triển khai, thi hành Nghị định 221/2013/NĐ-CP; Nghị định 135/2004/NĐ-CP. Triển khai thi hành Nghị quyết 128/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh Sơn La khóa XIII về việc ban hành chính sách phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết 89/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 về ban hành chính sách phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2020; Nghị định 90/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; Thông tư Liên tịch 17/2015/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BCA ngày 09/07/2015 quy định thẩm quyền, thủ tục và quy trình xác định tình trạng nghiện ma túy; Thông tư 25/2018/TT-BLĐTBXH ngày 10/12/2018 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, vị trí việc làm và định mức số người làm việc của cơ sở cai nghiện ma túy công lập.

- Quản lý về lĩnh vực dạy nghề: Trong việc triển khai thi hành Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 16/8/2017 về ban hành danh mục nghề và quy định mức chi phí đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 567/QĐ-UBND ngày 15/3/2018 về việc phân bổ kế hoạch vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018; Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” và Quyết định số 971/QĐ-TTg ngày 01/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 1956/QĐ-TTg.

- Nội dung thực hiện: Thực hiện theo Thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 quy định về đào tạo thường xuyên.

- Báo cáo công tác dạy nghề, theo dõi tình hình thi hành pháp luật; văn bản xử lý theo thẩm quyền của đơn vị hoặc kiến nghị với cơ quan cấp trên có thẩm quyền xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Thời gian thực hiện: năm 2019

1.3. Các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật

a, Thu thập, xử lý thông tin về thi hành pháp luật

Nội dung hoạt động:

- Tiếp nhận, thu thập, phân loại phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, cơ quan, tổ chức và phương tiện thông tin đại chúng về tình hình thi hành pháp luật đối với lĩnh vực công tác cai nghiện và Dạy nghề, nội dung, vấn đề khác thuộc chức năng quản lý của phòng, đơn vị trực thuộc; xem xét, nghiên cứu, kiểm tra lại phản ánh, kiến nghị; xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý thông tin được phản ánh.

Sản phẩm đầu ra: Văn bản tiếp nhận, xử lý hoặc kiến nghị xử lý phản ánh kiến nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân và phương tiện thông tin đại chúng.

Bộ phận thực hiện: Các phòng chuyên môn của Cơ sở

Sản phẩm đầu ra: Văn bản xử lý hoặc văn bản kiến nghị xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật.

Thời gian thực hiện: Năm 2019.

b, Phối hợp phục vụ công tác kiểm tra khi Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức kiểm tra liên ngành tình hình thi hành pháp luật về giáo dục nghề nghiệp; an toàn, vệ sinh lao động; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động

Nội dung hoạt động: phục vụ công tác kiểm tra liên ngành của Sở Lao động Thương binh và Xã hội theo Kế hoạch và kiểm tra đột xuất về tình hình thi hành pháp luật liên quan đến lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; an toàn, vệ sinh lao động; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

Sản phẩm đầu ra: Thông báo kết quả kiểm tra.

Thời gian thực hiện: Quý III năm 2019.

c, Phối hợp điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về giáo dục nghề nghiệp; an toàn, vệ sinh lao động; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Nội dung hoạt động: Phối hợp điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về giáo dục nghề nghiệp; an toàn, vệ sinh lao động; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

Sản phẩm đầu ra: Báo cáo kết quả điều tra, khảo sát và xử lý kết quả điều tra, khảo sát.

Thời gian thực hiện: Quý III năm 2019.

d, Tham gia Hội nghị xử lý kết quả kiểm tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm.

Thời gian thực hiện: khi có yêu cầu.

2. Các lĩnh vực khác không thuộc lĩnh vực trọng tâm nêu trên

Nội dung hoạt động: Phổ biến, quán triệt các văn bản QPPL, quy định về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019

Thường xuyên tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ; Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp và các văn bản quy định về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tới cán bộ, công chức, viên chức người lao động, để nâng cao nhận thức của viên chức, người lao động về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Thường xuyên đôn đốc, cập nhật những văn bản hướng dẫn nghiệp vụ

về công tác thi đổi tình hình thi hành pháp luật cho cán bộ được phân công theo đổi tình hình thi hành pháp luật.

Bộ phận thực hiện: Văn phòng chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn khác trong Cơ sở thực hiện.

Thời gian thực hiện: năm 2019

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng

Theo dõi, hướng dẫn các phòng chuyên môn, triển khai thực hiện đầy đủ và có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch này; làm đầu mối tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai kết quả về Thanh tra Sở Lao động Thương binh và Xã hội định kỳ theo quy định.

2. Các phòng chuyên môn khác

Các phòng chuyên môn triển khai, phổ biến nội dung của Kế hoạch tới viên chức, người lao động, đồng thời thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật theo phạm vi được giao quản lý.

Trên đây là Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 của Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh, đề nghị các phòng chuyên môn nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Sở Lao động – TBXH Sơn La (B/c);
- Ban Giám đốc;
- Các phòng chuyên môn;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

Đoàn Văn Tú